



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  
พิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๗ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ว่าง	ชื่อ - สกุล ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๐๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านพราน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา	ไม่มีผู้สมัคร
๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๘๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเจ้าฉ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง	๑. นางสาวกฤษณา ภูเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอบทม สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอสสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

/ตำแหน่ง...

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ว่าง	ชื่อ - สกุล ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
๓. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๘๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำหยาด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง	๑. นายพิเชษฐ เชื้อข้า ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำหยาด สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
๔. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๒๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาไถย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง	๑. นายนพดล นวลละออง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าจั่ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๕. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๐๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสายทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก	๑. นางสุพาศณี พุ่มเรืองนาม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสายทอง สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๖. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๐๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพายทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก	๑. นางสาวพนารัตน์ ภาไทสงค์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพายทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๗. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๒๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเอกราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก	๑. นายกฤษณะ ทองคำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเอกราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) โดยไม่ต้องจัดส่งผลงานการประเมินทางวิชาการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายทวิโชค โรจนอาร์มภ์กุล)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ